

## บรรณานุกรม

ข้อบังคับ ก.อ. ว่าด้วยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548

ข้อบังคับการประชุม ก.ต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการ

ข้อบังคับการประชุม ก.ต. พ.ศ. 2543

เข้มชัย ชุตินวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. (เก็บข้อมูลช่วงการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ, มิถุนายน 2554)

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิเศษเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540

ณพิชัย จักรพิทักษ์, ทฤษฎีการจัดการความรู้, บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2552

ธีระ หงส์เจริญ รองอธิบดีอัยการ สำนักงาน ก.อ. / ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อ. (เก็บข้อมูลช่วงการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ, มิถุนายน 2554)

ประชุม ก.ต. พ.ศ.2553 เรื่อง การอภิปราย การลงมติ และการตีความ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

พิมล รัฐปัตย์, สถาบัน ก.อ., ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์, 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ....

เรืองนนท์ เรืองวุฒิและนคร ทองประยูร อัยการอาวุโส สำนักงาน ก.อ. (เก็บข้อมูลช่วงการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ, กรกฎาคม 2554)

วันชาติ สันติกาญจนา รองอธิบดีอัยการ สำนักงาน ก.อ. / ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อ. (เก็บข้อมูลช่วงการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ, กรกฎาคม 2554)

วิเชียร สุดรุ่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงาน ก.อ. / ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อ. (เก็บข้อมูลช่วงการค้นคว้า  
แบบอิสระ เรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ, มิถุนายน -  
กรกฎาคม 2554)

วีรวิทย์ มาณะศิริานนท์, เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ครั้งที่ 5, บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท  
จำกัด, 2543

สมิต สัจฉกร. เทคนิคการประชุม เครื่องมือการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน  
จำกัด ฯ, 25๕๓

อนุชาติ คงมาลัย. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายองค์กรอัยการและอนุ  
บัญญัติที่ออกตามความกฎหมายขององค์กรอัยการ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย  
อัยการ, 2553

Annop Thananchana, *KMS User Guide by Using Share Point 2007* (AMT Knowledge Management  
System, 2009

Garvin D. *Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work.* Harvard  
Business School Press, 2000